
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2565 

วันพุธที ่12 ตุลาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.30 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
   ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู  
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

 1. กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ความคืบหน้าการคืนผิวจราจรบนทางลอด
รัชดา-ราชพฤกษ์ 
     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ   
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 2. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 15 วัน และกำหนดเวลาการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
  3. ญัตติด้วยวาจาของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครมีมาตรการ 
ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 4. ญัตติด้วยวาจาของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวิกฤตน้ำ
ของกรุงเทพมหานคร 
  - ทีป่ระชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5. ญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ 
     - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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  6. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและแก้ไขปัญหา 
ซากรถยนต์จอดทิ้งบนถนนและสถานที่สาธารณะ 
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 7. ทีป่ระชุมมีมตใิห้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
      1. ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจดทะเบียนแต่ถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นที่สาธารณะ   
      2. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดระเบียบ
สายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
       3. ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการตรวจสอบสภาพและติดตามการเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนกำแพงเพชร 6  
เลียบทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-จตุจักร-วัดเสมียนนารี และทางลอดอ่ืน ๆ 
   4. ญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา 
คนเร่ร่อนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
     

เลิกประชุมเวลา 15.05 น. 
 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


